

V/v: Mời đến thăm gian hàng và  
làm việc với đối tác Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

**Kính gửi: QUÝ CÔNG TY**

Công ty Cổ phần MEGALINK xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng!

Công ty Cổ phần MEGALINK ([www.megalink.vn](http://www.megalink.vn)) là công ty có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại và đầu tư. MEGALINK đã tham gia tổ chức nhiều sự kiện quốc tế thành công tại Việt Nam, Malaysia, Pháp, Hàn Quốc. MEGALINK đã thực hiện nhiều hoạt động kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại cho các đối tác Canada, Malaysia, Hàn Quốc.

Hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ Chungbuk Technopark Hàn Quốc ([www.cbtp.or.kr](http://www.cbtp.or.kr)) kết nối các thành viên của họ với các doanh nghiệp Việt Nam. Chungbuk Technopark được thành lập năm 2003, là Khu công viên công nghệ cao ở Chungcheongbuk-do, nơi tập trung các công ty, các tổ chức, các trường đại học, viện nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực đổi mới công nghệ. Một trong những lĩnh vực hoạt động chủ yếu của họ là công nghệ sinh học và chăm sóc sức khỏe.

Chungbuk Technopark sẽ cử một đoàn gồm 10 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp tham gia Triển lãm và Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về Mỹ phẩm, Chăm sóc tóc, làm đẹp và Spa - COSMOBEAUTE VIETNAM 2015 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Phú Mỹ Hưng, Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 9 đến 11 tháng 04 năm 2015. Trong thời gian tham dự Triển lãm đoàn doanh nghiệp của Chungbuk Technopark sẽ có các buổi kết nối kinh doanh với các đối tác tiềm năng Việt Nam.

Chúng tôi được biết Quý Công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp, vì vậy chúng tôi muốn mời Quý Công ty đến thăm gian hàng và tham gia buổi kết nối kinh doanh với đối tác Hàn Quốc tại Triển lãm COSMOBEAUTE VIETNAM 2015.

**Mục đích của buổi kết nối kinh doanh:**

- Giới thiệu về các sản phẩm của đối tác Hàn Quốc.
- Tìm hiểu cơ hội hợp tác giữa hai bên.

**Thời gian:** Ngày 09 và 10 tháng 04 năm 2015.

**Địa điểm:** Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Phú Mỹ Hưng, Tp. Hồ Chí Minh

Chúng tôi xin gửi kèm theo công văn này thông tin về 10 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tham dự Triển lãm, mẫu đăng ký làm việc với đối tác Hàn Quốc. Quý Công ty quan tâm xin vui lòng điền thông tin và gửi lại cho chúng tôi trước ngày 05/04/2015.

**Mọi thông tin xin liên hệ:** Chị Liên

Tel: 04 35123198/ 0989082765

Email: [bichlien@megainvest.vn](mailto:bichlien@megainvest.vn)

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP

**TM. CÔNG TY CP. MEGALINK**



**ĐỖ VĂN LƯU**